

สาส์นปีใหม่ศักราชที่ 1403 จากผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม - 20 /Mar/ 2024

ท่านผู้นำสูงสุดแห่งการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ส่งสาส์นเนื่องในวาระดิถีเริ่มต้นปีศักราชที่ 1403 โดยท่านผู้นำกล่าวแสดงความยินดีกับประชาชนชาติอิหร่าน เนื่องในวันอีดโนรูช โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวของบรรดาผู้เสียสละชีพและประชาชนชาติทั้งหลายที่ให้เกิดริตต์แก่วันโนรูช โดยท่านขอประกาศคำขวัญของปี 1403 ว่า เป็น “ปีแห่งการพุ่งทะยานทางผลิตภัณฑ์ และความร่วมมือจากประชาชน”

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม กล่าวเตือนเกียรติและยกย่องถึงความทรงจำและนามของบรรดาชะฮีดและอิมามของบรรดาชะฮีด อีกทั้งความปรารถนาให้ประชาชนชาติอิหร่านได้รับประโยชน์จากทั้งสองฤดูใบไม้ผลิแห่งธรรมชาติและทางจิตวิญญาณ โดยเล็งเห็นถึงความหอมหวานและความขมขื่นของปี 1402 พร้อมทั้งท่านผู้นำกล่าวว่า “ท่ามกลางความหอมหวานและข่าวดีต่างๆของปีที่ผ่านมา ทั้งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญ การผลิตโครงสร้างพื้นฐาน การเข้าร่วมครั้งใหญ่ของประชาชนในการชุมนุมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันอัลกุฎส์และวันที่ 22 ของเดือนบะห์มัน การจัดการเลือกตั้งในเดือนมีนาคมอย่างสงบ และการขับเคลื่อนระหว่างประเทศของรัฐบาลในเวทีต่างๆทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า ปัญหาต่างๆทางเศรษฐกิจและค่าครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน เป็นข่าวที่ขมขื่นแห่งปี 1402 โดยท่านผู้นำ กล่าวเสริมว่า “เหตุการณ์อันขมขื่นในเมืองเคอร์มาน เนื่องในโอกาสครบรอบการเป็นชะฮีดของนายพลสุไลมานี กัยยิปดิน้ำท่วมในจังหวัดบาลูจิสถาน และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ท่ามกลางเหตุการณ์อันขมขื่นอื่นๆ ในปีที่ผ่านมา แต่ทว่าเหตุการณ์ในฉนวนกาซา ถือเป็นเหตุการณ์ที่มีความขมขื่นมากที่สุด”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้ให้เห็นถึงคำขวัญของปีที่ผ่านมา โดยประเมินผลงานที่กระทำไปแล้วในการควบคุมอัตราเงินเฟ้อและการเติบโตของการผลิตว่า เป็นผลงานที่ดี แต่ยังไม่ดีเท่าที่ต้องการ และท่านได้เน้นย้ำให้ว่า อย่าได้คาดหวังให้ประเด็นสำคัญดังกล่าวเกิดขึ้นจริงในระยะเวลาภายในหนึ่งปี โดยท่านกล่าวว่า “ปีใหม่นี้ ประเด็นหลักของประเทศยังคงเป็นประเด็นทางเศรษฐกิจ เพราะว่ จุดอ่อนหลักของประเทศอยู่ที่ประเด็นนี้และควรที่จะมีความกระตือรือร้นในประเด็นนี้อย่างมากที่สุด”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังเน้นย้ำให้เห็นอีกว่า “ผลสรุปจากความคิดเห็นของบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ ทำให้เราสรุปได้ว่า กฎเกณฑ์สำคัญในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ การสร้างงาน และมูลค่าของสกุลเงินของประเทศ ประเด็นของการผลิต และด้วยเหตุนี้เอง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราจึงได้มีการพึ่งพาประเด็นทางการผลิต”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม กล่าวเสริมว่า “ในปีใหม่นี้ เราก็ต้องพึ่งพาประเด็นทางการผลิตอีกด้วย และเราคาดว่า จะมีความก้าวหน้าในประเด็นการผลิตมากยิ่งขึ้น”

ท่านผู้นำสูงสุดแห่งการปฏิวัติอิสลาม ยังได้เน้นย้ำให้เห็นว่า ความก้าวหน้าทางการผลิตนั้นเป็นไปได้หากปราศจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในภาคเศรษฐกิจและการผลิต โดยท่านยังได้ตั้งข้อสังเกตว่า “จะต้องมีการจัดอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในภาคการผลิตให้หมดสิ้นไป และมีการกระตุ้นให้ใช้ศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของประชาชนอีกด้วย”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวว่า “ด้วยการให้ความใส่ใจในประเด็นนี้ คำขวัญประจำปี 1403 จึงถูกตั้งว่า เป็น “ปีแห่งการพุ่งทะยานทางผลิตภัณฑ์ และความร่วมมือจากประชาชน” และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยการวางแผนที่เหมาะสมของผู้วางแบบแผนของประเทศและความร่วมมือของบรรดาผู้เชี่ยวชาญและการมีส่วนร่วมทางปฏิบัติของนักขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ จะเป็นพื้นฐานในการบรรลุสู่คำขวัญนี้อย่างดีที่สุดใน”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้กล่าวสลามอย่างนบ้น้อมต่อท่านบะกียะตุลลอฮ์ (อิมามมะฮ์ดี)(อ.ญ.) และขออิฐฐานต่อพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงสูงส่ง โปรดทรงประทานความสำเร็จให้กับประชาชนชาติอิหร่าน ผู้ยิ่งใหญ่และมีเกียรติยิ่งนี้ด้วยเถิด